

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐต่ำกว่าคาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่าขึ้น หลังความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ลดลงในช่วงสั้น เนื่องจากตัวเลขในตลาดแรงงานสหรัฐ ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากที่ดิ่งลงมากที่สุดในวันเดียว ในรอบเกือบ 1 เดือน หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ทำให้ตลาดเลื่อนการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะเริ่มวัฏจักรการปรับขึ้นดอกเบี้ย

*การจ้างงานของสหรัฐชะลอตัวในเดือนก.ค. ขณะที่อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ผิดคาด และอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าจะทำให้เฟดมีโอกาสมาก ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเพียง 209,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 233,000 ตำแหน่ง จากระดับ 298,000 ในเดือนมิ.ย. แต่ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 40 ที่ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนละ 200,000 ตำแหน่ง เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน

*ส่วนอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 6.2% ในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 6.1%

*เยนพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับการผัดขังชำระหนี้ของอาร์เจนตินา และความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตก จุดหุ่นยุโรปและสหรัฐร่วงลง

*ข้อมูลเมื่อวานนี้ ระบุว่า ภาคบริการของจีน ชะลอตัวสู่ระดับต่ำสุด ในรอบ 6 เดือนในเดือนก.ค. ขณะที่ยอดสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราต่ำสุดรอบ 1 ปี

*ตลาดจะติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) และ ธนาคารกลางอังกฤษ ในสัปดาห์นี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
รพท.วันนี้ อยู่ที่ 32.223 บาท
*09.39 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.145/165 จาก 32.25/27 เมื่อ
วันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.097/167 จาก 32.25/27
เมื่อวันศุกร์
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.65/67 จาก 102.61 เมื่อวันศุกร์
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3419/22 จาก 1.3429 เมื่อวันศุกร์

"ตัวเลขจ้างงานของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ ออกมาไม่ดีเท่าไรไร ทำให้นักลงทุนที่เพิ่ม
position ในดอลลาร์ไว้ก่อนหน้านี้ ก็ทยอยลดลงมา ก็กลับมาอยู่ใน theme เดิม
เรื่องการไหลเข้าของ flows" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทชำนักลับมาแข่งค่า เช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค
ที่ได้แรงหนุนจากข้อมูลในตลาดแรงงานของสหรัฐ ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ ทำให้
ความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลดลงไป ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสกุลเงิน
ภูมิภาค จากความคาดหวังในเรื่องของกระแสเงินทุน ที่จะยังไหลเข้ามาอยู่
ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.10 ส่วนแนวรับจะอยู่ที่
32.25

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้